



Idea & Ido

มาเตรียมตัวรับการเลือกตั้งกันเถอะ!!!

ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H.

www.prachasan.com

ใกล้เข้ามาแล้วกันฤดูกาลของการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งคนไทยจะได้มีโอกาสในการตัดสินใจกำหนดอนาคตของชาติอีกครั้ง บทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอมุมมองสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมาร่วมกันเตรียมตัวเป็นพลเมืองไทยที่มีสำนึกร่วม ในการพัฒนาชาติ

ในฐานะของพลเมืองไทยสิ่งที่ผู้เขียนมองว่า เราจะต้องเป็นมากกว่าผู้หย่อนบัตรลงคะแนน ต้องมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองที่เรียกว่า การเมืองภาคประชาชน ซึ่งเป็นเวทีของประชาชนที่จะนำเสนอความต้องการจากระดับรากหญ้าไปสู่พรรคการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย สิ่งที่พลเมืองยุคใหม่ต้องเตรียมตัวประกอบด้วย 10 P ดังต่อไปนี้

Politician นักการเมือง ท่านต้องติดตามดูข้อมูลของนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ โดยสนใจไปที่ผลงานที่ผ่านมาและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

Participation การมีส่วนร่วม ท่านในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การรับฟังการปราศรัย การเข้าร่วมการนำเสนอนโยบายสาธารณะ

Party พรรคการเมือง ท่านต้องสนใจการเป็นไปของพรรคการเมือง เรียกว่าดูขนาดตัวว่า หากเราเลือกพรรคนี้แล้วจะนำพาประเทศไปทางไหน เพราะปัจจุบันมีการลงคะแนนระบบพรรคด้วย

Policy นโยบายพรรค ท่านต้องหาข้อมูลนโยบายของพรรคมาประกอบการพิจารณา เพราะนโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่จะถูกนำไปเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย

President ประธานพรรค ท่านต้องสนใจคนที่เป็นประธานพรรคหรือหัวหน้าพรรคการเมือง เพราะคนๆ นั้นมีโอกาสเป็นผู้นำประเทศ ต่อไปในอนาคตหลังเลือกตั้งหากคะแนนมาก

Promotion วิธีการหาเสียง ท่านต้องติดตามวิธีการในการหาเสียงของนักการเมือง พรรคการเมือง โดยต้องตามเท่าทันการหาเสียง อย่างให้คำพูดหรือคำโฆษณา มีอิทธิพลเหนือความจริง

People Network หรือ P-Net เครือข่ายประชาชน ท่านควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาชนตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังคนโกง

Protection รักษาสิทธิ ท่านต้องรักษาสิทธิไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิหรือขโมยสิทธิของท่าน ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ครบถ้วนก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง

Paradigm กระบวนทัศน์ ท่านต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ เกี่ยวกับการเมือง ต้องมองการเมืองว่าเป็นทางออกของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ต้องไม่เบื่อการเมือง(เพราะเบื่อนักการเมือง)

Penalty ลงโทษ ท่านต้องร่วมกันลงโทษนักการเมือง ที่ชื่อเสียง นักการเมืองที่ไม่เคยมาสนใจแก้ปัญหาของประชาชน ด้วยการไม่เลือกลงคะแนนให้เข้าไปในสภาอีก

ทั้งหมดนี้คือ 10 P เพื่อการเตรียมตัวสู่การเป็นพลเมืองไทย ที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งของชาติ ทำยสุดก็ขอให้ทุกท่านได้นักการเมือง พรรคการเมือง และนายกรัฐมนตริตามที่ปรารถนา หากมีข้อคิดเห็นต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เขียนก็ขอเชิญแวะไปที่เว็บไซต์ www.prachasan.com หรือ e-mail : glocalization@thailand.com